

Bầ Văn hóa - Thậ thao và Du lịch vầ a ký quyế đầ nh công nhận Trởng Lũy - mầ t công trình phòng vầ quân sầ cầ tầi tầ nh Quống Ngãi - là di tích văn hóa cầp quốc gia.

Đầc biế t, năm 2005, các nhà nghiên cầ u thuầc Trởng Viế n Đông Bắc Cầ cùng Viế n Khồ o cầ hầc đã phát hiế n và chính thầc biế t tay vào khai quầ t, nghiên cầ u Trởng Lũy này. Sau 5 năm miế t mài nghiên cầ u, đầ n thắg 4/2010, các nhà khồ o cầ chính thầc công bầ kầ t quầ nghiên cầ u cầ a mình. Theo đắg giá cầ a các nhà khoa hầc, đây không chầ là công trình phòng vầ quân sầ mà còn là con đầ ng giao thầ ng giầ a miế n xuôi và miế n ngầ c, giầ a vùng núi - đầ ng bầ ng và miế n biế n.



Trởng Lũy đầc xây đầ ng tầ trầc thầ kầ XVII-XIX, có chiế u dài khoầ ng 130 km (riềg đầ a bàn tầ nh Quống Ngãi là 111 km) kéo dài tầ huyế n Trà Bầ ng (tầ nh Quống Ngãi) đầ n huyế n An Lão (tầ nh Bình Đầ nh). Trởng Lũy đi qua đầ a phầ n 10 huyế n gầ m: Trà Bầ ng, Sầ n Tầ nh, Sầ n Hà, Tầ Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Ba Tầ , Đầ c Phầ (Quống Ngãi) và Hoài Nhầ n, An Lão (Bình Đầ nh), chầ y đầ c theo dầ y Trởng Sầ n. Hiế n nay, trên đầ c lữ vầ n còn nhầ ng đầ n lữ khá nguyề n vầ n nhầ Thiên Xuân (thuầ c xã Hành Dũng, huyế n Nghĩa Hành). Đầ c lữ, thầ i triế u Nguyầ n có hầ thầ ng bầ o (đầ n bầ o vầ ) mà qua tài liế u có đầ n 115 bầ o.

Trầc khi công nhận di tích văn hóa cầp quốc gia, UBND tầ nh Quống Ngãi đã mầ i đầ i sầ các nầc chầu Âu đầ n thắ m và xem xét tầ ng cầ a Trởng Lũy. Trong thầ i gian tầ i, tầ nh Quống Ngãi sầ tiầ p tầ c hoàn thiế n hầ sầ đầ kiế n nghầ UNESCO đắg giá và công nhậ n công

## Truyền Lũy Quần Ngải được công nhận di tích văn hóa cấp quốc gia

Viết bởi Administrator

Thứ năm, 24 Tháng 7 2014 09:04 -

---

trình này là di sản văn hóa thế giới, được di tích được phát huy tính văn hóa, bảo tồn, trùng tu, phát triển du lịch và hình thành ý thức bảo vệ di tích truyền thống dân.

Trao đổi với PV Dân trí, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quần Ngải - cho biết: “Đã a phần rất hào vì có Truyền Lũy và được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiến hành công tác chăm sóc để trùng tu, bảo vệ, khôi phục môi trường, văn hóa bản xứ và phục dựng mô hình dân cư thu hẹp để bảo dân tộc. Từ đó, đã a phần tiếp tục khai thác du lịch, nhằm giới thiệu đến người dân và bạn bè thế giới; đồng thời, giúp người dân hưởng lợi từ di tích thì họ sẽ có ý thức hơn để bảo vệ di sản văn hóa này. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện dự án Hối lộ, nghiên cứu và đánh giá tầm quan trọng của Truyền Lũy. Đây như là tiến độ giúp truyền Quần Ngải có cơ sở để xuất UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới”.

Cũng theo ông Vũ, dự kiến kinh phí đầu tư hoàn chỉnh phần các công trình hơn 100 tỷ đồng. Vừa qua, truyền Quần Ngải đã trích 15 tỷ đồng để thực hiện những công trình trước mắt.